

Số: 188/KH-THHN

Hừa Ngòi, ngày 12 tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH
VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2024 - 2025

Thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 về việc quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện công văn số 2204/SGDDT-KHTC ngày 15/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2024-2025;

Công văn số 2188/SGDDT-KHTC ngày 13/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc triển khai Nghị quyết số 06/2024/NQ-HDND quy định Danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;

Công văn số 1633/UBND-VX ngày 22/8/2024 của UBND huyện Mường Chà về việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2024-2025;

Thực hiện công văn số 731/HD-PGDDT ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà về việc hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục & Đào tạo năm học 2024-2025;

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025;

Căn cứ biên bản làm việc của Hội đồng đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết thực hiện nhiệm vụ giáo dục Năm học 2024-2025;

Căn cứ biên bản Hội đồng sư phạm trường PTDTBT Tiểu học Hừa Ngòi ngày 23 tháng 8 năm 2024 thống nhất về chủ trương huy động XHH giáo dục năm 2024 - 2025,

Trường PTDTBT Tiểu học Hừa Ngòi xây dựng kế hoạch huy động quỹ XHH giáo dục cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Làm chuyển biến nhận thức của các tổ chức, đoàn thể, các ngành, mọi cá nhân, tập thể trên địa bàn xã về vị trí, vai trò quan trọng của xã hội hóa giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Xác định rõ vai trò trách nhiệm nghĩa vụ học tập và đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục.

Huy động nguồn kinh phí hợp pháp để tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo môi trường học tập ngày càng tốt hơn cho HS.

Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động giáo dục: Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu các hội thi của học sinh, các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ kinh phí để khen thưởng cho HS có thành tích trong cuộc thi Viết chữ đẹp, giao lưu học sinh giỏi cấp trường, học sinh có thành tích cuối năm học.

2. Yêu cầu

Tham mưu tốt cho cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

Phối hợp với các tổ chức xã hội, ban đại diện CMHS của trường trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn để hỗ trợ cơ sở vật chất, các hoạt động giáo dục của nhà trường góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục.

Việc vận động tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Thực hiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Việc quản lý thu, chi thực hiện đúng theo nguyên tắc tài chính.

Quản lý, sử dụng các khoản tài trợ theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, không để thất thoát lãng phí.

Vận động XHH đảm bảo vừa sức, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Công khai việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tại đơn vị trường theo đúng các quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI:

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Hòa Ngãi.

III. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác huy động quỹ xã hội hóa của nhà trường trong năm học 2024– 2025.

a. Thuận lợi.

Tình hình chính trị địa phương ổn định.

Đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

Công tác khuyến học của địa phương những năm gần đây đã có chuyển biến tích cực, nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục đã từng bước được nâng lên.

Chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên tạo niềm tin tạo được tin tưởng đồng thuận của nhân dân trong xã về các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Trong những năm gần đây, nhà trường nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức thiện nguyện.

b. Khó khăn.

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chương trình, dự án đầu tư cho phát triển giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp học được quan tâm đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn chế trong thời gian ngắn chưa thể đáp ứng được hết các nhu cầu thực tế của nhà trường.

Nhận thức của một số người dân về công tác giáo dục còn thấp, tỉ lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động xã hội hóa giáo dục.

2. Thực trạng về cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường:

Năm học 2024- 2025, trường PTDTBT Tiểu học Hòa Ngãi có 22 lớp với 600 học sinh. Trường đã được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I đạt kiểm định giáo dục cấp độ 2. Xong hiện tại điểm trung tâm còn thiếu các phòng chức năng, phòng nội trú, cần tu bổ sửa chữa lại thư viện ở trung tâm. Các điểm bản còn thiếu phòng công vụ, một số phòng học trang trí còn thiếu các khẩu hiệu do hư hỏng, công trình vệ sinh thì xuống cấp, và hàng rào các điểm bản ở trung tâm và 4 điểm bản San Súi, Hòa Ngãi, Hát tre, Phi Công, Sân trường của các điểm trường cũng xuống cấp, bong chóc, thiếu hố đổ rác, ít đồ chơi ngoài trời ở các điểm trường, chưa đáp ứng được yêu cầu...

Để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2024 – 2025 và những năm tiếp theo, nhà trường cần phải đầu tư xây dựng, mua sắm, cải tạo thêm một số hạng mục như: Mua vật liệu làm hai phòng khung sắt cho học sinh nội trú, Sửa chữa lại bếp ăn nội trú. Tu sửa hàng rào B40 bốn điểm trường San Súi, Hòa Ngãi, Hát Tre, Phi Công. Nhưng do kinh phí của đơn vị hạn hẹp không đủ thể thực hiện hết các nội dung trên.

Hoạt động giáo dục của nhà trường phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức nhằm phát triển toàn diện học sinh, song các điều kiện để tổ chức các hoạt động giáo dục nhà trường chưa có nguồn kinh phí như: Khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập, tổ chức các hoạt động của trải nghiệm, hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, photo đề kiểm tra hàng tháng, giấy kiểm tra của học sinh, tiền điện cho học sinh sử dụng hàng ngày như quạt, thắp sáng bơm nước

3. Về nguồn kinh phí:

a. Nguồn ngân sách nhà nước cấp 2024:

Chỉ đủ chi lương, chi chuyên môn các khoản chi thường xuyên của nhà trường

b. Nguồn ngân sách địa phương: không có.

Như vậy: Nguồn kinh phí năm học 2024 - 2025 trong ngân sách của nhà trường không có để mua sắm, bổ sung đủ CSVC và tổ chức một số hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao.

VI. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Mục đích huy động:

Sử dụng nguồn kinh phí huy động được để nâng cấp, sửa chữa nhỏ về cơ sở vật chất nhà trường như Mua vật liệu làm hai phòng khung sắt cho học sinh nội trú, tu sửa hàng rào B40 bốn điểm trường San Súi, Hừa Ngài, Hát Tre, Phi Công để đảm bảo và ổn định học tập cho học sinh.

Các hoạt động phong trào, giao lưu thể thao, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hỗ trợ tập luyện các hội thi của học sinh.

Hỗ trợ khen thưởng các hội thi giao lưu học sinh giỏi cấp trường, khen thưởng giao lưu Kể chuyện Bác Hồ, giao lưu các hội thi cấp trường, cấp huyện,...khen thưởng các cá nhân có thành tích trong học tập.

Hỗ trợ hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2. Hình thức và nguyên tắc huy động:

Huy động trên cơ sở đóng góp tự nguyện bằng tiền, hiện vật. Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện. Việc thu chi đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định, thống nhất công khai, quyết toán đúng quy định.

Phối hợp với Hội Khuyến học xã Hừa Ngài để huy động cá nhân, tổ chức hỗ trợ nguồn khen thưởng các hội thi giao lưu học sinh giỏi cấp trường, khen thưởng giao lưu Kể chuyện Bác Hồ, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong học tập

Nhà trường tổ chức huy động thu, chi, các hồ sơ chứng từ để lưu giữ theo quy định về tài chính.

2.1- Đối tượng huy động: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã hoặc ở những nơi khác.

2.2- Thời gian: Trong năm học 2024 – 2025 và các năm học tiếp theo đến khi nhà trường đủ điều kiện cho học sinh học tập.

3. Nội dung huy động

TT	Nội dung vận động	Ghi chú
1	Xây dựng 2 phòng nhà khung sắt bán trú học sinh Điểm trường trung tâm.	
2	Tu sửa hàng rào B40 bốn điểm trường San Súi, Hừa Ngài, Hát Tre, Phi Công.	

4. Dự kiến chi số tiền xã hội hóa huy động được:

(Có bảng dự toán kèm theo)

5. Biện pháp tổ chức thực hiện.

Ban giám hiệu nhà trường cùng ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất chủ trương, xây dựng kế hoạch công việc nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động tự nguyện, cách thức tổ chức thực hiện và dự kiến sử dụng số tiền huy động được. (dự kiến mức chi cụ thể.)

Báo cáo các cá nhân, tổ chức tài trợ, UBND xã Hòa Ngãi, Phòng Giáo dục & Đào tạo về kết quả thực hiện.

Tiến hành thủ tục nhập tài sản chung của đơn vị sau khi thực hiện xong.

***Các cán bộ, giáo viên nhà trường cùng BCH hội phụ huynh các lớp** (có danh sách kèm theo) tuyên truyền phụ huynh học sinh toàn trường, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm... về chủ trương, kế hoạch và vận động ủng hộ.

V. Lịch thực hiện:

Tháng	Nội dung	Cá nhân, bộ phận phụ trách
Tháng 9 /2024	<ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát cụ thể hiện trạng về trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục - Họp bàn, thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch vận động tài trợ với Hội đồng trường và Ban đại diện CMHS - Lập dự toán, phân khai nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy và học, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục - Lập Kế hoạch vận động tài trợ - Thông qua Kế hoạch vận động tài trợ với Hội đồng trường và Ban đại diện CMHS - Công khai Kế hoạch vận động tài trợ xin ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh Kế hoạch vận động - Làm tờ trình, nộp hồ sơ đầy đủ trình cấp trên phê duyệt - Tiến hành Xây dựng 2 phòng nhà khung sắt bán trú học sinh Điểm trường trung tâm. 	- Lãnh đạo nhà trường
Tháng 10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Tổ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ - Phân công nhiệm vụ thành viên. - Họp Phụ huynh học sinh để triển khai vận động (công khai số TK của trường để tiếp nhận bằng chuyển khoản) - Gửi thư tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân để vận động (công khai số TK tại KBNN của trường để tiếp nhận bằng chuyển khoản) - Tiếp nhận các nguồn tài trợ (nếu có) - Lập biên lai thu tiền, lập biên bản bàn giao hồ sơ và hiện vật tài trợ (nếu có). - Nộp tiền vào KBNN - Lập kế hoạch sử dụng các nguồn tài trợ, thực hiện công khai. 	- Lãnh đạo nhà trường - Tổ tiếp nhận tài trợ

Ban giám hiệu nhà trường cùng ban đại diện cha mẹ học sinh công khai Kế hoạch để tranh thủ thêm sự tham gia ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong toàn trường.

Ban giám hiệu nhà trường báo cáo UBND xã, Hội Khuyến học xã Hòa Ngãi về chủ trương và kế hoạch huy động, quản lý kinh phí từ xã hội hóa. Trình Phòng GD&ĐT thẩm định và phê duyệt Kế hoạch.

Sau khi được phê duyệt, Ban giám hiệu nhà trường ra Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ, gồm có: Hiệu trưởng, nhân viên kế toán, đại diện hội cha mẹ học sinh, bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên.

Sau khi có quyết định Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia và chỉ đạo triển khai thực hiện, nhiệm vụ cụ thể được phân công như sau: .

*** Tổ tiếp nhận tài trợ năm học: 2024 – 2025:**

Cùng ban giám hiệu nhà trường thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch huy động.

Truyền thông rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, số tài khoản tiếp nhận tài trợ; nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng các khoản tài trợ.

Vận động huy động các nguồn đóng tài trợ, ủng hộ: bằng tiền, bằng hiện vật.

Cùng ban giám hiệu nhà trường xây dựng dự toán, quản lý việc sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí huy động được.

*** Ban giám hiệu nhà trường:**

Gửi thư đến các tổ chức cá nhân về việc vận động đóng góp tự nguyện nhằm tăng trưởng cơ sở vật chất của trường.

Chỉ đạo cho cán bộ, giáo viên phối hợp với chi hội phụ huynh các lớp, tuyên truyền phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm... về chủ trương, kế hoạch và vận động ủng hộ;

Cùng Ban đại diện hội CMHS thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí huy động.

Công khai kế hoạch vận động, số tài khoản ngân hàng nhà trường thụ quỹ Tòng Văn Niễn: 8907215014413 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Mường Chà để tiếp nhận tài trợ.

Niên yết công khai danh sách các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp trên trang thông tin điện tử, bảng tin của trường, (được cập nhật kịp thời trong thời gian vận động đóng góp). Lập thủ tục thu vào quỹ nhà trường số tiền hoặc tài khoản nhà trường để quản lý theo dõi.

Nhà trường phối hợp với Ban đại diện hội CMHS quản lý việc sử dụng kinh phí, tiến hành các công việc để thực hiện mua sắm, tu sửa hoặc xây dựng theo kế hoạch và đảm bảo theo các quy định hiện hành trong lĩnh vực xây dựng, mua sắm.

BẢNG THUYẾT MINH DỰ TOÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT CẢNH QUAN CỦA NHÀ TRƯỜNG
 (Kèm theo kế hoạch số 12 tháng 9 năm 2024 của trường PTDĐTBT tiêu học Hòa Ngãi)



TT	Hạng mục cải tạo, sửa chữa	Vật liệu	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (Đồng)
1	Xây dựng 2 phòng nhà khung sắt bán trú Điểm trường trung tâm	HK: 40*40*1.1	Cây	80	148.370	11.869.600
		HK: 40*80*1.1	Cây	60	224.960	13.497.600
		HK: 30*60*1.1	Cây	30	167.425	5.022.750
		HK: 90*90*1.4	Cây	20	431.000	8.620.000
		HK: 25*50*1.1	Cây	40	138.750	5.550.000
		HK: 20*40*1.1	Cây	70	109.890	7.692.300
		HK: 16*16*1.0	Cây	20	52.000	1.040.000
		Xốp XR 0.40 LD	m2	110	120.000	13.200.000
		Vách ngăn	m2	154	170.000	26.180.000
		Vách ngăn	m3	155	170.000	26.350.000
		Vít 5	Túi	20	70.000	1.400.000
		Vít 7	Túi	4	70.000	280.000
		Vít 1	Túi	5	70.000	350.000
		Gỗ ép phủ phi 1.8	Tấm	40	450.000	18.000.000
		U vách	m	90	35.000	3.150.000
		Que hàn 2.5 ly	Bó	5	80.000	400.000
		Đá cắt to	Viên	5	35.000	175.000
		Đá cắt bé	Viên	50	10.000	500.000
		Đá mài	viên	3	15.000	45.000
		Sơn chống rỉ	Hộp	4	360.000	1.440.000
		Chổi quét sơn	Cái	5	10.000	50.000
Máng K400 XR 0.35 HS	m	12	50.000	600.000		
OK: 48*1.4	Cây	4	174.000	696.000		
OK: 76*1.4	Cây	2	284.530	569.060		
Lưới B40	Kg	700	28.000	19.600.000		
Dây thép 3 ly	Kg	50	30.000	1.500.000		
2	Tu sửa hàng rào B40 bán điểm trường San Súi, Hòa Ngãi, Hát Tre,					
Cộng						167.777.310

Số: 20^b/TTr-THHN

Hừa Ngòi, ngày 17 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v triển khai các nội dung xã hội hóa năm học 2024-2025

Thực hiện Thông tư số: 26/2009-TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ GD&ĐT Quy định về việc mặc đồng phục và lễ tốt nghiệp của học sinh, sinh viên;

Thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 về việc quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện công văn số 2188/SGDĐT-KHTC ngày 13/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc triển khai Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND quy định Danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện công văn số 2204/SGDĐT-KHTC ngày 15/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2024-2025;

Thực hiện công văn số 1633/UBND-VX ngày 22/8/2024 của UBND huyện Mường Chà về việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2024-2025;

Thực hiện công văn số 1619/UBND-VX ngày 22/8/2024 của UBND huyện Mường Chà về việc triển khai Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Thực hiện công văn số 731/HD - PGDDT ngày 27/8/2024 của phòng GD-ĐT huyện Mường Chà về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025;

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2024-2025 của trường PTDTBT Tiểu học Hừa Ngòi.

Nhà trường lập tờ trình dự kiến các nội dung vận động xã hội hóa trong năm 2024-2025 cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Hình thức vận động	Mức thu	Ghi chú
1	Xây dựng 2 phòng nhà khung sắt bán trú học sinh Điểm trường trung tâm.	Vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, hộ kinh doanh, nhân dân trên địa bàn,...	Tự nguyện	
2	Tu sửa hàng rào B40 bốn điểm trường San Súi, Hừa Ngòi, Hát Tre, Phi Công.	Vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, hộ kinh doanh, nhân dân trên địa bàn,...	Tự nguyện	

(Có kế hoạch vận động xã hội hóa kèm theo)

Hình thức: Vận động nhân dân, các tổ chức xã hội, các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn xã. Các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh trên tinh thần tự nguyện. Sau khi vận động được các tổ chức xã hội ủng hộ số tiền, đơn vị làm thuyết minh dự toán báo cáo với UBND xã và Phòng GD&ĐT về phương án chi cụ thể.

Việc quản lý và thu chi các khoản tiền tuân theo nguyên tắc tài chính.

Trên đây là dự kiến nội dung công tác xã hội hóa của Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Hứa Ngải năm học 2024-2025, kính trình Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà, xem xét sớm có ý kiến để nhà trường triển khai thực hiện./.

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(b/c);
- UBND xã(b/c);
- Lưu VT.

Thủ trưởng đơn vị



Phạm Văn Diên

BẢNG THUYẾT MINH DỰ TOÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT CẢNH QUAN CỦA NHÀ TRƯỜNG

(Kèm theo tờ trình số 17/TT-THHN ngày 18 tháng 9 năm 2024 của trường PTDTBT tiểu học Hừa Ngải)

TT	Hạng mục cải tạo, sửa chữa	Vật liệu	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (Đồng)
1	Xây dựng 2 phòng nhà khung sắt bán trú Điểm trường trung tâm	HK: 40*40*1.1	Cây	80	148.370	11.869.600
		HK: 40*80*1.1	Cây	60	224.960	13.497.600
		HK: 30*60*1.1	Cây	30	167.425	5.022.750
		HK: 90*90*1.4	Cây	20	431.000	8.620.000
		HK: 25*50*1.1	Cây	40	138.750	5.550.000
		HK: 20*40*1.1	Cây	70	109.890	7.692.300
		HK: 16*16*1.0	Cây	20	52.000	1.040.000
		Xốp XR 0.40 LD	m2	110	120.000	13.200.000
		Vách ngăn	m2	154	170.000	26.180.000
		Vách ngăn	m3	155	170.000	26.350.000
		Vít 5	Túi	20	70.000	1.400.000
		Vít 7	Túi	4	70.000	280.000
		Vít 1	Túi	5	70.000	350.000
		Gỗ ép phủ phi 1.8	Tám	40	450.000	18.000.000
		U vách	m	90	35.000	3.150.000
		Que hàn 2.5 ly	Bó	5	80.000	400.000
		Đá cắt to	Viên	5	35.000	175.000
		Đá cắt bé	Viên	50	10.000	500.000
		Đá mài	viên	3	15.000	45.000
		Sơn chống rỉ	Hộp	4	360.000	1.440.000
Chổi quét sơn	Cái	5	10.000	50.000		
Máng K400 XR 0.35 HS	m	12	50.000	600.000		
OK: 48*1.4	Cây	4	174.000	696.000		
OK: 76*1.4	Cây	2	284.530	569.060		
2	Tu sửa hàng rào B40 bốn điểm trường San Súi, Hừa Ngải, Hát Tre, Phi Công	Lưới B40	Kg	700	28.000	19.600.000
		Dây thép 3 ly	Kg	50	30.000	1.500.000
Cộng						167.777.310